



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ	แนวหน้า
2. ภาพข่าว: ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร	เดลินิวส์
3. คอลัมน์: รอบโลกวันนี้: ญี่ปุ่นพบไข่วัดนกระบาด	แนวหน้า
4. 'ดูหมอ-ไหว้พระ'สะพัดหมื่นล. แท้เทขายพันกำไรเหตุยางวูบ	มติชน
5. 'สกพอ.-อปท.ผนึกดันอีอีซี'พัฒนาพื้นที่พัทยา-ศรีราชา'	กรุงเทพธุรกิจ
6. สายเลือด-ศักดิ์ศรี ศักขิง'นายกอบจ.' 'ตรัง-เชียงใหม่'	มติชน
7. อึ้ง'ขอหวย-ดูดวง-ไหว้พระ' แต่ละปีสะพัด1หมื่นล้านบ. ก.เกษตรฯแจงเหตุ'ยาง'วูบ	มติชน (กรอบบ่าย)
8. ปรับใหญ่ท่าเรือประมงภูเก็ต	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
9. 'มัญญา'ลงพื้นที่จังหวัดยะลา หนุนแปรรูปน้ำยางเพื่ออุตสาหกรรม	สยามธุรกิจ
10. คอลัมน์: ข่าวสั้นทั่วไทย: เดินหน้าโคกหนองนา	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 9 พฤศจิกายน 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14440

Col.Inch: 31.01

Ad Value: 27,909

คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ

หน้า: 8(บนขวา)

PRValue (x3): 83,727

ศิลปิน: ชาว-ดำ



ประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สัมภาษณ์ที่ห้องชานและชาวสวนยางพารา 2.9 ล้านครัวเรือน เมื่อลู่ดูใจป่า ทุ่งนบกว่า 6 หมื่นล้านบาท ประกันรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64 วงเงิน 51,858 ล้านบาท และโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางระยะที่สองวงเงิน 10,042 ล้านบาท นอกจากนี้ ครม.สัญจร ยังอนุมัติมาตรการค้ำชานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 ประกอบไปด้วย 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต 2563/64 วงเงิน 19,826 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 1 พฤศจิกายน 2563-31 ธันวาคม 2564 2.โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2563/64 วงเงิน 15,000 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564 และ 3. โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก วงเงิน 610 ล้านบาท ปีการผลิต 2563/64 ระยะเวลาโครงการ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2565 เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ในช่วงที่มีข้าวเปลือกออกสู่ตลาดมาก โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 7 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งทั้ง 3 โครงการจะใช้เงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 35,999 ล้านบาท รวมทั้งโครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/2564 โดยให้จ่ายเงินเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกับกรมการส่งเสริมการเกษตร ในอัตราไร่ละ 500 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท เป็นการจ่ายก่อนในเบื้องต้น วงเงินจ่ายขาด 28,046 ล้านบาท

ครม.ยังอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 2 วงเงิน 10,042 ล้านบาท ครอบคลุมเกษตรกรชาวสวนยางกว่า 1.8 ล้านราย

พื้นที่ปลูกยางพารากว่า 18 ล้านไร่ โดยยึดหลักเกณฑ์เดิมตามโครงการระยะที่ 1 ส่วนระยะเวลาโครงการ เดือนกันยายน 2563 - กันยายน 2564 (ประกันรายได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 1 มีนาคม 2564) ยิ่งกว่านั้น ครม.สัญจร ยังได้อนุมัติโครงการค้ำชานตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2563 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 และช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางขายไม้ยางพาราได้ในราคาที่เป็นธรรม รวมถึงสนับสนุนการลดพื้นที่ปลูกยางพาราโดยธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่เกิน 600 ล้านบาท และมีค่าบริหารจัดการโครงการ 4 ล้านบาท ส่วนเป้าหมายของโครงการมีดังนี้ (1) ผู้ประกอบการไม้ยางและผลิตภัณฑ์สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ร้อยละ 80 (2) กระตุ้นการค้ายางจำนวน 400,000 ไร่ และดูดซับไม้ยางจากการโค่น จำนวน 12 ล้านตัน และ (3) ราคาไม้ยางที่ตลาดห้วงเฉลี่ย 1,300 บาทต่อตัน ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2565 ซึ่งขณะนี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรและมาตรการเสริมทันที...

ขออนุญาตชี้แจง กรณีคอลัมน์ต้องเกษตร ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์แนวหน้า ในช่วงเช้าของวันที่ 4 พ.ย.2563 ได้มีข้อผิดพลาดทางเทคนิค เนื่องจากได้มีการนำเนื้อหาข่าวอื่นมาสลับลงในคอลัมน์ต้องเกษตร โดยลงชื่อผู้เขียนคือคุณสมชายชาญณรงค์กุล หน้าเกษตรจึงขอเรียนชี้แจงว่า เนื้อหาที่เผยแพร่ในเว็บไซต์แนวหน้า ช่วงเวลาดังกล่าวไม่ใช่บทความซึ่งเขียนโดยคุณสมชายชาญณรงค์กุล และเมื่อทางหน้าเกษตรทราบเรื่อง จึงได้มีการแก้ไขนำบทความซึ่งเขียนโดยคุณสมชายชาญณรงค์กุล มาเผยแพร่ให้ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน หน้าเกษตร ต้องขออภัยผู้อ่านมาที่ทำให้สับสน และขออภัยคุณสมชายชาญณรงค์กุล ที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

ขุนเกษตรรา



☑ ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร...นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามงานส่งเสริมอาชีพเกษตรกรสร้างรายได้ลดรายจ่าย มุ่งยกระดับขอนแก่นเป็นจังหวัดต้นแบบด้านการเกษตร โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

รอบโลก วันนี้

ญี่ปุ่นพบไข้หวัดนกระบาด

โตเกียว - นายโยชิโระ โนงามิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น เผยพบการระบาดของไข้หวัดนก ชนิดก่อโรครุนแรงที่ฟาร์มไก่แห่งหนึ่งในจังหวัดคางาวะทางตะวันตกของญี่ปุ่น และนายกรัฐมนตรีโยชิฮิเดะ ซูงะ รับทราบแล้ว ซึ่ง นายซุงะ ก็กำชับให้คณะรัฐมนตรีทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ในการดำเนินมาตรการป้องกันอย่างฉับไว แบ่งปันข้อมูลเพื่อต่อสู้กับไวรัส พร้อมทั้งเรียกร้องให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกทั่วประเทศเฝ้าระวังโรคระบาดอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้จำกัดไก่จำนวนหลายแสนตัวเริ่มขึ้นที่ฟาร์มสัตว์ปีกในเมือง มิโตโยะ จังหวัดคางาวะ ซึ่งเคอิโซ ฮามาดะ ผู้ว่าราชการจังหวัด คางาวะ ระบุว่า มีไก่ประมาณ 330,000 ตัว ในฟาร์ม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไข้หวัดนกชนิดรุนแรงสายพันธุ์ H5 ซึ่ง นับเป็นการระบาดครั้งแรกในญี่ปุ่น นับตั้งแต่ที่เคยเกิดการระบาด ในจังหวัดคางาวะเมื่อเดือนมกราคม 2561 พร้อมออกคำสั่งห้าม การขนส่งไก่และไข่ในระยะรัศมีห่างจากฟาร์ม 3 กิโลเมตร ส่วน การขนส่งสินค้าจากพื้นที่ภายในรัศมี 10 กิโลเมตร จากฟาร์ม ก็ถูกจำกัดเช่นกัน

'ดูหมอ-ไหว้พระ' สะพัดหมิ่นล. แห่เทขายฟันกำไรเหตุงูวบ

สนค.สำรวจความเชื่อ บนขอหวย ดูดวง อึ้งแต่ละปี มีการใช้จ่ายอื้อ ทำบุญไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด อีตูดวงชะตาราศี ดูลายมือ (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

ดูหมอ

เผยผลสำรวจขอหวย-ดูดวง

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า จากการที่ความเชื่อและศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยในทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะหากเกิดปัญหาหรือเครียด คนไทยมักจะหันหน้าเข้าวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามศาสนาของตนเพื่อขอพรและโชคลาภ เห็นได้จากเรื่องการบนขอหวยและการแก้บนเพิ่มขึ้นมากในสื่อต่างๆ ซึ่งเชื่อว่ามีเงินสะพัดในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากในหลายจังหวัด สนค.จึงได้สำรวจพฤติกรรมและความเห็นของผู้บริโภคทั่วประเทศว่ามีการใช้จ่ายในเรื่องเหล่านี้เพิ่มขึ้นหรือน้อยลง และใช้จ่ายในเรื่องใด โดยเฉพาะในช่วงที่มีปัญหาโควิด-19 แพร่กระจายอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 เป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคในทุกรัฐบาลรวมทั้งสิ้น 7,904 คน เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ทั้งนี้ ผลสำรวจพบว่าในการเดินทางไปทำบุญ-ขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน มา ผู้บริโภคส่วนใหญ่ตอบว่าเท่าเดิม 44.98% รองลงมา คือ ทำบุญลดลง 43.95% และทำบุญเพิ่มขึ้นเพียง 11.07% เท่านั้น ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เป็นปัจจัยลบต่อการเดินทางและการท่องเที่ยว สำหรับวัตถุประสงค์ 3 อันดับแรก ในการทำบุญไหว้พระ/สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในชีวิต 42.42% ขอโชคลาภ/เงินทอง 29.64% ขอเรื่องงาน-ธุรกิจ 10.95% จะเห็นได้ว่าเรื่องขวัญกำลังใจ รายได้และงาน เป็นวัตถุประสงค์หลักของการทำบุญสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน สำหรับผลการสำรวจค่าใช้จ่ายในการทำบุญแต่ละครั้ง พบ

ว่ากลุ่มตัวอย่าง 44.72% มีค่าใช้จ่ายต่อสถานที่ โดยเฉลี่ย 100-200 บาท รองลงมา คือ น้อยกว่า 100 บาท คิดเป็น 24.57%

'ดูดวง-ดูลายมือ-โฟบิปซี' อีตจัด

"พบว่าประชาชนกว่า 70% ทำบุญครั้งละไม่เกิน 200 บาท ซึ่งส่วนมากจะเป็นผู้ไม่มีงานทำ และนักเรียน นักศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายที่เกินกว่า 200 บาทขึ้นไป ส่วนมากเป็นกลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐ และนักธุรกิจ เจ้าของกิจการ โดยการใช้จ่ายทำบุญส่วนใหญ่เป็นการบริจาคตู้ทำบุญถึง 47.58% รองลงมา คือ การถวายสังฆทาน 39.46% นอกจากนั้น ยังได้สำรวจกิจกรรมความเชื่อที่ประชาชนส่วนใหญ่นิยม พบว่ากิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การดูชะตาราศี อาทิ วัน เดือน ปีเกิด 54.13% ดูลายมือ 20.94% และดูโฟบิปซี 12.23%" น.ส.พิมพ์ชนกกล่าว

เงินสะพัดปีละกว่า'หมื่นล้านบาท'

น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวว่า จากผลการสำรวจในครั้งนี้ สนค.ประมาณการว่าการเดินทางไปทำบุญของประชาชนสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบได้ประมาณ 10,800 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็น 0.36% ต่อมูลค่าการท่องเที่ยวรวมของไทย ปี 2562 ซึ่งให้เห็นว่ากิจกรรมเหล่านี้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจในระดับที่ค่อนข้างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจ และมีโอกาสต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศควบคู่ไปกับการบริการการท่องเที่ยว ซึ่งนอกจากจะมีมูลค่าโดยรวมแล้วยังสามารถช่วยให้เกิดการกระจายรายได้เชิงพื้นที่ได้อย่างดี เนื่องจากศาสนสถานและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของไทยมีอยู่กระจายทั่วทุกจังหวัด

น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวว่า ดังนั้นการประชาสัมพันธ์และการเก็บข้อมูลที่แม่นยำและต่อเนื่อง รวมทั้งการดูแลสถานที่เหล่านี้ให้คงสภาพดีและมีความสอดคล้องกับมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว จะสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจในสาขานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ประเด็น

ด้านศาสนาและความเชื่อเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จึงต้องมีความระมัดระวังในการกำหนดมาตรการนโยบายให้เหมาะสม โดยคำนึงถึงบริบทความเชื่อและวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและบิดเบือนข้อเท็จจริงที่อาจเกิดขึ้นได้

แฉยางตง-เทขายฟันกำไรล่วงหน้า

ขณะที่นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงสถานการณ์ราคายางพาราว่า จากสถานการณ์ราคายางที่ตลาดกลางสุราษฎร์ธานีปรับตัวลดลงเกือบ 23% จากวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 อยู่ที่ 80.01 บาท/กิโลกรัม (กก.) เพียง 5 วันทำการ ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน ราคายางลดลง 17.99 บาท/กก. เหลือ 62.02 บาท/กก.เบื้องต้นพบว่า เกิดจากปัจจัยภายนอกประเทศ ผู้ซื้อในตลาดล่วงหน้ามีการเทขายเพื่อทำกำไร และประเทศจีนผู้ซื้อรายใหญ่ของโลกมีสต็อกยางเพิ่มขึ้น

"ประเด็นนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ห่วงใยเกษตรกรหลังราคายางลดลง จึงสั่งการให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กรมวิชาการเกษตร ร่วมหารือกับกรมการค้าภายใน (คน.) สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบแก่ชาวสวนยางอย่างเร่งด่วน ในวันที่ 9 พฤศจิกายน" นายทองเปลวกล่าว

สั่งกำหนดเพดานราคา-กม.คุม

แหล่งข่าวจากกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า สาเหตุที่ราคายางตกต่ำ เท่าที่ดูการเคลื่อนไหวของราคา จะเกิดช่วงตลาดกลางของรัฐที่รับซื้อหยุดช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ ทำให้ราคาที่เอกชนรับซื้อหน้าโรงงาน ลดลงตามราคาตลาดโลก ที่เคลื่อนไหวตามค่าเงินบาทที่แข็งค่า หน่วยงานรัฐมีการหารือเบื้องต้น อาจมีการกำหนดราคาสูงสุดและต่ำสุด ที่ราคายางพาราจะขึ้นลงและซื้อขายได้ เหมือนกับหลักคิดของการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นที่มีราคาซิวลิ่ง และฟลอร์ หากขึ้นลงเกินราคาที่กำหนด อาจใช้กฎหมายของ คนเข้ามาควบคุม เฝ้าติดตามซื้อขายได้

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯจะร่วมมือจากกระทรวงพาณิชย์ในการเข้าตรวจสอบสต็อกยางของผู้ประกอบการรายใหญ่ภายในประเทศ หรือ 5 เลือส่งออก เพื่อหาทางออกในการเจรจากับผู้ประกอบการในการรับซื้อยางจากเกษตรกรต่อไป เบื้องต้นคงต้องสั่งให้มีการขึ้นทะเบียน พ่อค้า ที่ทำหน้าที่เป็นเทรดเดอร์

รายย่อย ที่ทำหน้าที่รวบรวมข่าวดังกล่าวกลาง เพื่อกินส่วนต่างถือว่าผิดกฎหมาย เพราะกฎหมายกำหนดผู้ใดมีหน้าที่รวบรวมข่าวดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร หรือจะซื้อขายอย่างต้องแจ้งกระทรวงพาณิชย์เท่านั้น

คมนาคมขอ6.15แสนล.งบ'65

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังการประชุมจัดทำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ว่า วงเงินค่าของเบื้องต้นของ 8 ส่วนราชการ และ 5 รัฐวิสาหกิจอยู่ที่ประมาณ 6.15 แสนล้านบาท เมื่อดำเนินการในแต่ละโครงการ โดยให้เน้นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงคมนาคม รวมทั้งต้องเป็นโครงการที่มีความต่อเนื่องเชื่อมต่อกับโครงการที่ดำเนินการมาแล้วก่อนหน้านี้

"สัปดาห์นี้จะเริ่มประชุมเพื่อลงรายละเอียดการเสนอค่าของงบประมาณที่เลขาธิการก่อน จะสรุปค่าของประมาณภาพรวมของกระทรวงคมนาคมเสนอให้สำนักงบประมาณพิจารณา ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ต่อไป" นายศักดิ์สยามกล่าว และว่า ได้เน้นย้ำกับทุกหน่วยงานว่า โครงการที่จะเสนอนั้นต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อม ตอบคำถามได้ในทุกเรื่อง โครงการใดไม่พร้อมไม่ควรเสนอมา ยกยอให้ใช้ประสบการณ์จากการพิจารณาของปีงบประมาณ 2564 ที่เมื่อเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร และโดนตั้งคำถาม แต่หน่วยงานกลับตอบไม่ได้จะถูกตัดงบประมาณ และทำให้เสียโอกาสไป

ขยับกรอบใช้งบ64เสร็จเร็วขึ้น

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ในส่วนของปีงบประมาณ 2564 ได้ให้ทุกหน่วยกลับไปขยับกรอบเวลาการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564 จากเดิมที่วางไว้ว่าจะต้องแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 เพราะกระทรวงคมนาคมถือเป็นกระทรวงที่ทำให้เม็ดเงินสามารถเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้มาก จึงเร่งรัดให้ทุกโครงการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ล่าสุดแต่ละหน่วยได้ส่งเรื่องขอดำเนินโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ 2564 เสนอมาให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาเกือบครบ 100% แล้ว โดยได้เร่งให้ไปจัดทำร่างเอกสารประกวดราคา (ทีโออาร์) ให้แล้วเสร็จอย่างช้าสุดไม่เกินเดือนมีนาคม 2564 เพื่อเริ่มเปิดประมูล และเริ่มดำเนินโครงการทันที ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2564 ยังคงตั้งเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ 100%

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า สำหรับภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 อยู่ที่ประมาณ 90% ถือว่าน่าพอใจระดับหนึ่ง เวลานี้เหลือประมาณ 33 สัญญา คาดว่าน่าจะก่อนที่ผูกพันได้ครบถ้วนภายในเดือนธันวาคมนี้ อย่างไรก็ตาม สำหรับสาเหตุที่เบิกจ่ายล่าช้าส่วนหนึ่งมาจากเรื่องที่ไม่สามารถจัดการเองได้ อาทิ โครงการอยู่ในขั้นตอนอุทธรณ์ จึงต้องรอให้เป็นไปตามกระบวนการ

แย้ม5หน่วยงานของบสูงสุด

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า ค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมอยู่ที่ 6.15 แสนล้านบาท แบ่งเป็น งบประมาณของหน่วยงานราชการ 4.89 แสนล้านบาท และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 1.26 แสนล้านบาท โดยหน่วยงานที่เสนอขอมาสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรมทางหลวง (ทล.) 3.6 แสนล้านบาท โดยในจำนวนนี้เป็นงบประมาณที่ใช้ดำเนินโครงการนำร่องทางหลวงประมาณ 8 หมื่นล้านบาท รองลงมา กรมทางหลวงชนบท (ทช.) 7.3 หมื่นล้านบาท, การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 6.7 หมื่นล้านบาท, การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (รฟม.) 4.7 หมื่นล้านบาท และกรมท่าอากาศยาน (ทย.) 2.1 หมื่นล้านบาท

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม แจ้งต่อว่าเป็นเรื่องปกติที่แต่ละปีหน่วยงานจะตั้งค่าของประมาณในจำนวนที่ค่อนข้างสูงไว้ก่อน เพื่อให้สำนักงบประมาณพิจารณาปรับลดอีกครั้ง ซึ่งโดยหลักการแล้วสำนักงบประมาณจะพิจารณาจากฐานงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา ทั้งนี้หากได้รับเพิ่มจะเพิ่มจากฐานเดิมประมาณ 2-5% รวมทั้งขึ้นอยู่กับว่าในปีก่อนนโยบายของรัฐบาลต้องการเน้นในด้านใด ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2564 กระทรวงคมนาคม ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2.31 แสนล้านบาท โดยหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบสูงสุด 5 หน่วย ทล.ได้รับงบประมาณ 1.26 แสนล้านบาท, ทช.ได้รับ 4.88 หมื่นล้านบาท, รฟท.ได้รับ 1.8 หมื่นล้านบาท, รฟม.ได้รับ 1.5 หมื่นล้านบาท และ ทย.ได้รับ 5.7 พันล้านบาท

ดันเขตลงทุน2หมื่นล.รับปีซีจี

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงได้ประกาศจัดตั้งโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น ไบโอ-เซอร์คิวลาร์ กรีน คอมเพล็กซ์ ชลบุรี พื้นที่ 725 ไร่ ซึ่งเขตประกอบการด้านเกษตรชีวภาพแห่งแรกของเอเชีย รองรับนโยบายปีซีจี (ไบโอ เซอร์คิวลาร์

กรีน) อีโคโนมี ของรัฐบาล ภายในเขตประกอบการ ประกอบด้วยโรงงาน เกษตรแปรรูปปาล์ม น้ำมัน ยางพารา และพลังงานทดแทน พร้อมอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อาทิ โรงงานผลิตเยื่อกระดาษจากทะลายปาล์ม ถือเป็นความสำเร็จที่ภาคเอกชนและภาครัฐร่วมกันผลักดันการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย สาขาเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การเชื่อมโยงภาคเกษตรกรรมกับภาคอุตสาหกรรม และเป็นระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเต็มรูปแบบ

"โครงการนี้มีการลงทุนใหม่กว่า 20,000 ล้านบาท เกิดจ้างแรงงานในพื้นที่กว่า 8,000 อัตราภายใน 3 ปี และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปี คาดว่าจะสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรในพื้นที่โดยรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมกว่า 2.5 ล้านไร่ ส่งผลให้ไทยเป็นผู้นำด้านผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิดด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น จะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพ เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ และเป็นตัวอย่างที่ดีของการต่อยอดอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่อุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น" นายสุริยะกล่าว

พทุธิพงษ์ยันบ.เอ็นทีพร้อมม.ค.นี้

นายพทุธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวถึงความคืบหน้าการควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นที ว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการตีพิมพ์เอกสารเพื่อเสนอให้เสร็จตามกรอบที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนด คือเดือนมกราคม 2564 โดยเฉพาะเรื่องบัญชีของทั้ง 2 บริษัท เมื่อยินดีเปิดใจและพร้อมแสดงทรัพย์สินและการเงินต่อกัน อย่างไรก็ตาม ทำให้การทำงานคืบหน้ามากกว่าด้านอื่น ขณะที่ด้านกฎหมาย มีรายละเอียดเรื่องสัญญาและข้อพิพาทจำนวนมากที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าทั้ง 2 บริษัท มีลูกหนี้ เจ้าหนี้ หรือเป็นพันธมิตรกับใครบ้าง

นายพทุธิพงษ์กล่าวว่า เรื่องบุคลากรเป็นเรื่องที่น้ำหนักใจที่สุด เพราะทั้ง 2 องค์กร มีการทำงานในตำแหน่ง เวลาการทำงาน และเงินเดือนที่ต่างกัน ต้องหาข้อสรุป เพื่อให้พนักงานทำงานภายใต้ระเบียบการทำงานเดียวกัน ยอมรับว่าเมื่อมีตัวอย่างของบางรัฐวิสาหกิจที่ล้มลงและต้องจ้างพนักงานออก ทำให้สภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 9 พฤศจิกายน 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15583

หน้า: 1(บน), 8

Col.Inch: 124.67 Ad Value: 137,137

PRValue (x3): 411,411

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'ดูหมอง-ไหว้พระ' สะพัดหมิ่นล. แห่เตชชายพินกำไรเหตุยางวูบ

ตลอดจนพนักงานทั้ง 2 องค์กร ตระหนักถึงความสำคัญในการปรับตัวครั้งนี้ และยอมรับได้ในการปรับบทบาท หน้าที่ และเวลาการทำงานให้เหมือนกัน นอกจากนี้ ยังได้ให้นโยบายด้านการพัฒนาทักษะบุคลากรแก่พนักงานเดิมให้สามารถทำงานภายใต้บทบาทและโครงการใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นให้ได้ โดยต้องให้ออกสกับคนเดิมที่อยู่ก่อน ประมาณ 1-2 ปี หากท้ายที่สุดไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ เป็นหน้าที่ของเอ็นทีในการหาคนใหม่เข้ามาแทนที่ ยืนยันว่าก่อนการควมรวมไม่มีการจ้างพนักงานออกอย่างแน่นอน

“ต้องการควมรวมให้สำเร็จ ไม่ใช่เพื่อความเท่ แต่เป็นโอกาส ทุกคนเห็นแล้วว่าหากไม่ปรับตัวรัฐวิสาหกิจจะเป็นอย่างไร ส่วนคืบหน้าก็เปอร์เซ็นต์ ขอประเมินอีกครั้งในวันที่ 12 พฤศจิกายนนี้ มั่นใจเสร็จทันตามกำหนดแน่นอน” นายพุทธิพงษ์กล่าว

แต่งตั้งวงสนาม5จี-ดาวเทียม

นายพุทธิพงษ์กล่าวว่า เมื่อควมรวมเสร็จแล้ว เอ็นทีจะกลายเป็นบริษัทโทรคมนาคมที่มีศักยภาพในการให้บริการโดยเฉพาะเรื่อง 5จี และดาวเทียม แม้แคทและทีโอทีต่างมีพันธมิตรทำธุรกิจดาวเทียมวงโคจรต่ำแล้ว คือ ทีโอทีกับบริษัท

มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด และแคท กับ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ ภายใต้ชื่อ บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เพราะเมื่อเป็นเอ็นทีแล้ว เอ็นทีต้องเปิดกว้างให้ทุกรายเข้ามาร่วมธุรกิจได้ อาจเป็นต่างชาติ การเป็นพันธมิตรกันก่อนหน้านั้นไม่ได้ยืนยันว่าจะต้องทำธุรกิจร่วมกัน

นายพุทธิพงษ์กล่าวว่า ดาวเทียมวงโคจรต่ำจะเป็นเทคโนโลยีสำคัญในการส่งเสริมเทคโนโลยี 5จี สำหรับการส่งสัญญาณในพื้นที่ห่างไกล ขณะที่แผนการพัฒนา 5จี ของทีโอทีและแคท ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน หากไม่เร่งลงมือเพื่ออยู่รอด บริการของทั้ง แคท และทีโอที จะเปลี่ยนรูปแบบไป เช่น ศูนย์บริการของ 2 บริษัท จะเปลี่ยนโฉมให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5จี และดาวเทียมให้กลุ่มอุตสาหกรรมแทน เป็นต้น และในวันที่ 9 พฤศจิกายน ทีโอทีจะลงนามควมร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมในการรองรับระบบการสื่อสารต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยี 5จี ในอีอีซี

'สกพอ.-อปท.' ผันทิศทาง 'อีอีซี'
พัฒนาพื้นที่ 'พญา-ศรีราชา'
> 10

กรุงเทพธุรกิจ ● สกพอ. ผัน อปท. ร่วมดันอีอีซี แก้ปัญหาจราจรศรีราชารองรับการท่องเที่ยว พัฒนาตลาดประมงพญา สร้างการมีส่วนร่วมต้นแบบชุมชนนาคอมเทียมนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาผู้แทนกรมทางหลวงและผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในศรีราชารองรับการขยายตัวของเมือง และนักท่องเที่ยวจากการพัฒนาอีอีซี โดยสืบเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว

'สกพอ.-อปท.' ผันทิศทาง 'อีอีซี'
พัฒนาพื้นที่ 'พญา-ศรีราชา'

นอกจากนี้ นางธัญรัตน์ อินทร ผู้ช่วยเลขาธิการด้านนโยบายและแผน สกพอ. ได้ลงพื้นที่เมืองพญา เพื่อหารือกับนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพญา เกี่ยวกับแผนพัฒนาเมืองพญา และร่วมสำรวจพื้นที่ชายพญาแหลมบาลีฮาย โดยจะสานต่อโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเขาพญาผ่านการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน

รวมทั้งมีแผนที่จะพัฒนาท่าเรือประมงตลาดขายอาหารทะเล และพื้นที่ชุมชนนาคือเพื่อผลักดันสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ได้มาตรฐานและเตรียมความพร้อมรองรับการกลับมาของนักท่องเที่ยว ควบคู่การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตประชาชน

ทั้งนี้ ได้หารือกับนายสมพงษ์ สายนา นายเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาคอมเทียมน เพื่อรับฟังแนวคิดการพัฒนาชุมชนบ้านอำเภอ 2.7 ตารางกิโลเมตร ซึ่งผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่แล้ว โดยสืบแผนการพัฒนา 3 ส่วนหลัก คือ พื้นที่ชายหาด พื้นที่คลอง

และพื้นที่ชุมชน เพื่อเตรียมผลักดันยกระดับชุมชนบ้านอำเภอ สู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนผ่านการพัฒนาสถานที่สำคัญ และอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนเดิม เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองพญาและเมืองการบินภาคตะวันออก รวมทั้ง สกพอ. กำลังร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในอีอีซี โดยทำแผนพัฒนาเกษตรอีอีซีซึ่งกำหนดแนวทาง 5 คลัสเตอร์ คือ 1. คลัสเตอร์ผลไม้เน้นคุณภาพสินค้าสู่ตลาดโลก ระดับพรีเมียม 2. คลัสเตอร์ประมงเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต 3. คลัสเตอร์พืชสำหรับ Bio-based Product เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมชีวภาพ 4. คลัสเตอร์พืชสมุนไพรต่อ ยอดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 5. คลัสเตอร์ High Valued Crops จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกสู่พืชมูลค่าสูง เช่น ไม้ประดับ ผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงโคขุน



หลังจากปีได้รับสมัครเลือกตั้ง “นายก อบจ.เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

สนามจังหวัดตรังมีผู้สมัครเพื่อชิงบัลลังก์ “นายก อบจ.” 3 คน ประกอบด้วย นาย บุนเ齡 โสธาทพิพิธ เบอร์ 1 ทีมกิจ ปวงชน, นายสาร วงศ์หนองเตย เบอร์ 2 ทีม ตรีงพัฒนาเมืองตรีง และ นายภูผา ทองนอก เบอร์ 3 ลงในนาม ตรีงก้าวใหม่

สนามนี้ บรรดาการเมืองให้ความสนใจ เป็นพิเศษ

ระหว่าง “บุนเ齡” กับ “สาร” เป็น “ศึก สายเลือด” แข่งขันกันเองของคนประชาธิปไตย ชนิดอย่างกะพริบตา

หากเทียบฟอร์ม ประเมินตามขุมกำลัง เช็กความได้เปรียบเสียเปรียบ

“บุนเ齡” เป็นตระกูลนักการเมืองยึด หัวหน้พื้นที่ เขต 3 ครอบคลุมพื้นที่ อ.ย่านตาขาว อ.ปะเหลียน อ.หาดสำราญ อ.กันตัง

มีพี่ชายคือ “สมชาย โสธาทพิพิธ” อดีต ส.ส.ตรัง หลายสมัยที่มี “ชวน หลีกภัย” ประธานรัฐสภาสนับสนุนแต่เกิดอุบัติเหตุถูกเว้น วรรคทางการเมือง

ล่าสุดส่งบุตรสาว “สุณัฐชา โสธาทพิ พิธ” ลงสมัคร ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ และได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส.ตรัง พรรค ประชาธิปัตย์ในปัจจุบัน

ขุมกำลังของ “บุนเ齡” ยังมี “กิจ หลีกภัย” อดีตนายก อบจ.ตรัง ที่ “ชวน” เรียกพี่มาแต่เกิด ผูกขาดสนามแห่งนี้มานาน 25 ปี

ก่อนวางมือทางการเมืองส่งไม้ต่อให้ “บุนเ齡” เป็นหัวหน้าทีม “กิจปวงชน” ส่งผล ให้ฐานคะแนนเสียงเดิมของทีมกิจปวงชนทั้ง 30 เขต ยังแน่นปึก

หันมาทางคู่แข่ง “สาร วงศ์หนองเตย” น้องชาย “นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย” ส.ส.ตรัง พรรค ปชป. นักการเมืองฟิสิกส์

สายเลือด-ศักดิ์ศรี คึกซิง 'นายกอบจ.' 'ตรัง-เชียงใหม่'



“สาร” มีพรรค “ผีปาก” ไม่แพ้ พี่ชาย ทำงานการเมืองให้กับผู้สมัคร ส.ส.พรรค ประชาธิปัตย์จังหวัดตรังมายาวนาน ทั้งขึ้นเวทีช่วยเหลือให้ “ชวน หลีกภัย- ประกิจ รัตภูมิ-วิเชียร คันฉ่อง”

จนได้รับตำแหน่งผู้ช่วย “ชวน” ทำงาน เมือง

แต่หลังจากที่ “สาทิตย์” เป็น ส.ส. “สาร” ก็ผันตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัว “สาทิตย์” ทำหน้าที่พบบปะกับกลุ่มชาวบ้านที่ประสบปัญหา

เรื่องที่ดินทำกิน คร่ำหวอดบนเวทีการเมืองมา อย่างโชกโชนอีกคนหนึ่ง

ฐานเสียงขุมกำลังหลักอยู่ในพื้นที่เขต 2 ใน อ.ห้วยยอด อ.รัชฎา อ.วังวิเศษ อ.ลิเกา และ ต.โคกยาง อ.กันตัง ซึ่งเป็นพื้นที่ของ “สาทิตย์”

“สาร” งดกลยุทธ์ด้วยสโลแกน “เปลี่ยน ตรีงให้ดีกว่าเดิม” ทำให้พี่ชายเดินเข้าสู่สภา อีกรอบ

ครั้งนี้หน้าจับตาว่าจะจัดยุทธวิธีอะไรที่จะ

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 9 พฤศจิกายน 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15583

หน้า: 1 (ล่างขวา), 5

Col.Inch: 84.48

Ad Value: 130,944

PRValue (x3): 392,832

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: สายเลือด-ศักดิ์ศรี คึกซิง'นายกอบจ.' 'ตรึง-เชียงใหม่'

ครองใจคนทั้งจังหวัดตรึง และฝาด่านหิน “บุนเ齡” ในสนามเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งนี้

ด้าน “ภูผา ทองนอก” ผู้สมัครในนาม “ตรึงก้าวใหม่” จะต้องทำงานหนักมากไม่แพ้กัน เพื่อฝาด่าน “บุนเ齡” และ “สาธิต” เข้าเส้นชัย **สนามเลือกตั้ง อบจ.ตรึงครั้งนี้ จึงเป็นศึกสายเลือดในประชาธิปไตยโดยแท้!?**

อีกสนามที่น่าจับตาไม่แพ้กันคือ นายกอบจ.เชียงใหม่ ที่มีผู้สมัคร 6 คน ดังนี้ หมายเลข 1 “พิชัย เลิศพงศ์อดิศร” หรือ ส.ว. ก้อง อดีต ส.ว.เชียงใหม่ กลุ่มเพื่อไทยเชียงใหม่ หมายเลข 2 “บุญเลิศ บูรณุปกรณ์” อดีตนายกออบจ. 2 สมัย กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม หมายเลข 3 “วินิจ จินใจ” สมาชิกพรรคก้าวไกล (ก.ก.) กลุ่มเชียงใหม่ก้าวหน้า หมายเลข 4 “บดินทร์ กิณวาทัง” หรือลุงตู่ อดีตผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กลุ่มประชารัฐเชียงใหม่ หมายเลข 5 “วสันต์ วัชรพงษ์” อดีตผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ พรรคความหวังใหม่ ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 6 “เฉลิมศักดิ์ สุรนันท์” อดีตเลขาธิการ นายกอบจ.เชียงใหม่ ผู้สมัครอิสระ

ทำให้สนามเลือกตั้งเชียงใหม่ครั้งนี้คึกคัก มีสีสัน การคาดหมายว่าใครจะเข้าป้าย มีรสชาติเป็นพิเศษ

เริ่มจาก “บุญเลิศ” แชมป์เก่า 2 สมัย เคยสวมเสื้อในนาม “เพื่อไทยคุณธรรม” ที่มี “เยาวภา วงศ์สวัสดิ์” หรือเจ๊แดง แกนนำกลุ่มวังบัวบาน น้องสาว “ทักษิณ ชินวัตร” อดีต นายกรัฐมนตรีสนับสนุน

ผลเลือกตั้งปี 2555 กวาดคะแนนสูงถึง 402,484 คะแนน เป็นอันดับ 1 ทั้งทาง “ถาวรเกียรติไชยากร” อดีต ส.ว.เชียงใหม่ น้องชาย “สุรพล เกียรติไชยากร” อดีต ส.ส.เชียงใหม่ ไม่เห็นฝุ่น

ว่ากันว่า “บุญเลิศ” เข้าป้ายแบบไร้กังวล เพราะมี “ปกรณ์ บูรณุปกรณ์” อดีต ส.ส.เชียงใหม่ น้องชาย เป็นแม่ทัพคุมมั่งเหียน กวาดชัยชนะแบบถล่มทลาย

การเลือกตั้งครั้งนี้ของ “บุญเลิศ” ลงในนามกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ที่ก่อตั้งโดย “ปกรณ์” มากกว่า 20 ปี

ก่อนหน้านี้มีคำสั่ง คสช. ให้ “บุญเลิศ” หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเมื่อปี 2557 ก่อนคืนเก้าอี้ให้ตั้งเดิมในปี 2561 พร้อมกับกระแสข่าว “บุญเลิศ” ต้องปรับแนวการเมือง เหตุผลความจำเป็นในด้านคดีความ

ส่งผลให้ความสัมพันธ์กับ “นายใหญ่-เจ๊แดง” สะดุดทันที!

ขณะที่ “ชูชัย” ชื่อเดิม “พิชัย” หรือ ส.ว. ก้อง ประกาศตัวลงสมัครนายก อบจ.ตั้งแต่ปี 2557 หรือ 6 ปีที่ผ่านมา โดยลงพื้นที่หาเสียงเป็นระยะ ก่อนถูกทาบทามจาก “เจ๊แดง” ลงชิงตำแหน่งกับ “บุญเลิศ” อดีตคนคู้หน้า ในนามเพื่อไทยแทน

แต่ชื่อบุญเลิศก็ยังไม่ธรรมดา “ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์” ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เขต 1 เป็นหลาน “บุญเลิศ”

ส.ส.เพื่อไทย หลายพื้นที่มีความสนิทสนมแน่นแฟ้นยาวนาน ทั้ง เขต 4 “วิทยา ทรงคำ” เขต 5 “ประสิทธิ์ วุฒินันชัย” เขต 9 “ศรีเรศ โกฎคำลือ”

ย้อนดูฐานเสียงของ “พิชัย” สมัยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ว.เชียงใหม่เมื่อปี 2551 หรือ 12 ปีที่ผ่านมา ปรากฏว่า “พิชัย” ได้รับเลือกตั้งเป็นอันดับ 1 ได้เสียงสนับสนุน 171,090 คะแนน เทียบกับฐานเสียง “บุญเลิศ” ถือว่ายังคงตามห่าง

ทว่า “ทีเด็ด” ที่ “พิชัย” จะงัดมาใช้ครั้งนี้ คือ แบนด์ “เพื่อไทย” ที่ทำให้ต้องนึกถึง “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์”

บวกกับฐานเสียงกลุ่มสตรี แม่บ้าน ผู้สูงอายุ คนเลื่อมแดง พลังมวลชน และฝ่ายประชาธิปไตยที่ยังเหนียวแน่นและยืนเคียงข้าง

อาจเป็น “ไฟโอบุสาคัญ” ทำให้ “พิชัย” ครว้าเก้าอี้ยังเป็นนายก อบจ.สมัยแรกได้เช่นกัน!

ผู้สมัครนายก อบจ.อีก 4 ราย หมายเลข 3 “วินิจ” สมาชิก ก.ก. อดีตเคยเป็นสมาชิก พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ได้ตั้งกลุ่มเชียงใหม่ก้าวหน้า ลงสมัคร

นโยบาย “อินทนนท์โมเดล” เป็นพิมพ์เขียว การมีส่วนร่วมประชาชน เพื่อการปฏิรูปด้านการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดิน “วินิจ” ถือเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ ยึด

อุดมการณ์ของ อนค. ก่อนมาสู่ ก.ก. ซึ่งต้องอาศัยฐานคะแนนเสียงจากการเลือกตั้ง ส.ส.9 เขต ที่ผ่านมารองพรรคพลังประชารัฐเป็นหลัก

หมายเลข 4 “ลุงตู่-บดินทร์” ในนามกลุ่มประชารัฐเชียงใหม่ ชูนโยบายพัฒนาแหล่งน้ำ โครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิต การลงสมัครทำในนามส่วนตัวไม่เกี่ยว “พปชร.”

พร้อมปฏิเสธว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพปชร. และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งดูแลพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ไม่ได้สนับสนุนหรือช่วยหาเสียงแต่อย่างใด

โอกาส “ลุงตู่-บดินทร์” ยังต้องดูกันต่อไป ส่วนหมายเลข 5 “วสันต์” ผู้สมัครอิสระ คราวนี้เจอศึกหนัก หมายเลข 6 “เฉลิมศักดิ์” หรือพี่ตึก อดีตเลขาธิการนายก อบจ.เชียงใหม่ สมัยบุญเลิศเป็นนายก อบจ.สมัยที่ 2 มีบุคคล ชริม พุดน้อย นำหนักในการแข่งขันยังห่าง เว้นแต่จะเกิดสถานการณ์พิเศษ

วิเคราะห์แล้ว คอการเมืองเชียงใหม่ ส่องกล้องมอง 2 ค่ายใหญ่ คือ “บุญเลิศ” แชมป์เก่า กับ “พิชัย” ผู้ท้าชิง

แพ้ไม่ได้ทั้งคู่ หาก “บุญเลิศ” ชนะ กลับมาเป็นนายกสมัย 3 ย่อมส่งผลกระเทือนใหญ่หลวง

แต่หาก “พิชัย” ชนะ อาจหมายถึงการกู้ศักดิ์ศรี และเพื่อไทยได้เครดิตกลับมา

ศึกเชียงใหม่ มีศักดิ์ศรีที่มิอาจตีราคาเป็นเดิมพัน!?

อึ้ง'ขอหวย-ดูดวง-ไหว้พระ' แต่ละปีสะพัด1หมื่นล้านบาท.

ก.เกษตรฯแจงเหตุ'ยาง'วูบ

สนค.สำรวจความเชื่อ บนขอหวย ดูดวง อึ้งแต่ละปีมีการใช้จ่ายอ้อ ทำบุญไหว้พระ ลिंगค์ศักดิ์สิทธิ์สูงสุด (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

ขอหวย

เผยผลสำรวจขอหวย-ดูดวง

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า จากการที่ความเชื่อและศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยในทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะหากเกิดปัญหาหรือเครียด คนไทยมักจะหันหน้าเข้าวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามศาสนาของตนเพื่อขอพรและโชคลาภ เห็นได้จากเรื่องการบนขอหวยและการแก้บนเพิ่มขึ้นมากในสื่อต่างๆ ซึ่งเชื่อว่าเงินสะพัดในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากในหลายจังหวัด สนค.จึงได้สำรวจพฤติกรรมและความเห็นของผู้บริโภคทั่วประเทศว่ามีค่าใช้จ่ายในเรื่องเหล่านี้เพิ่มขึ้นหรือน้อยลง และใช้จ่ายในเรื่องใด โดยเฉพาะในช่วงที่มีปัญหาโควิด-19 แพร่กระจายอยู่ ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 เป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคในทุกอำเภอรวมทั้งสิ้น 7,904 คน เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ทั้งนี้ ผลสำรวจพบว่าในการเดินทางไปทำบุญ-ขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ผู้บริโภคส่วนใหญ่ตอบว่าเท่าเดิม 44.98% รองลงมา คือ ทำบุญลดลง 43.95% และทำบุญเพิ่มขึ้นเพียง 11.07% เท่านั้น ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เป็นปัจจัยลบต่อการเดินทางและการท่องเที่ยว สำหรับวัตถุประสงค์ 3 อันดับแรก ในการทำบุญไหว้พระ/สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในชีวิต 42.42% ขอโชคลาภ/เงินทอง

29.64% ขอเรื่องการเงิน-ธุรกิจ 10.95% จะเห็นได้ว่าเรื่องขวัญกำลังใจ รายได้และการงาน เป็นวัตถุประสงค์หลักของการทำบุญสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน สำหรับผลการสำรวจค่าใช้จ่ายในการทำบุญแต่ละครั้ง พบว่ากลุ่มตัวอย่าง 44.72% มีค่าใช้จ่ายต่อสถานที่ โดยเฉลี่ย 100-200 บาท รองลงมา คือ น้อยกว่า 100 บาท คิดเป็น 24.57%

'ดูดวง-ดูลายมือ-โหราศาสตร์'

"พบว่าประชาชนกว่า 70% ทำบุญครั้งละไม่เกิน 200 บาท ซึ่งส่วนมากจะเป็นผู้ไม่มีงานทำ และนักเรียน นักศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายที่เกินกว่า 200 บาทขึ้นไป ส่วนมากเป็นกลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐ และนักธุรกิจ เจ้าของกิจการ โดยการใช้จ่ายทำบุญส่วนใหญ่เป็นการบริจาคทำบุญ ถึง 47.58% รองลงมา คือ การถวายสังฆทาน 39.46% นอกจากนี้ ยังได้สำรวจกิจกรรมความเชื่อที่ประชาชนส่วนใหญ่นิยม พบว่ากิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การดูชะตาวิชาอาทิ วัน เดือน ปีเกิด 54.13% ดูลายมือ 20.94% และดูโหราศาสตร์ 12.23%" น.ส.พิมพ์ชนกกล่าว

เงินสะพัดปีละกว่า'หมื่นล้านบาท'

น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวว่า จากผลการสำรวจในครั้งนี้ สนค.ประมาณการว่าการเดินทางไปทำบุญของประชาชนสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบได้ประมาณ 10,800 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็น 0.36% ต่อมูลค่าการท่องเที่ยวรวมของไทย ปี 2562 ซึ่งให้เห็นว่ากิจกรรมเหล่านี้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจในระดับที่ค่อนข้างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจ และมีโอกาสต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศควบคู่ไปกับภาคบริการการท่องเที่ยว ซึ่งนอกจากจะมีมูลค่าโดยรวมแล้วยังสามารถช่วยทำให้เกิดการ

กระจายรายได้เชิงพื้นที่ได้อย่างดี เนื่องจากศาสนสถานและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของไทยมีอยู่กระจายทั่วทุกจังหวัด

น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวว่า ดังนั้นการประชาสัมพันธ์และการเก็บข้อมูลที่แม่นยำและต่อเนื่อง รวมทั้งการดูแลสถานที่เหล่านี้ให้คงสภาพดีและมีความสอดคล้องกับมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว จะสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจในสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ประเด็นด้านศาสนาและความเชื่อเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จึงต้องมีความระมัดระวังในการกำหนดมาตรการ นโยบายให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงบริบทความเชื่อและวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและบิดเบือนข้อเท็จจริงที่อาจเกิดขึ้นได้

แผนยก-เทขายพันกิโลกรัม

ขณะที่นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงสถานการณ์ราคายางพาราว่า จากสถานการณ์ราคายางที่ตลาดกลางสุราษฎร์ธานีปรับตัวลดลงเกือบ 23% จากวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 อยู่ที่ 80.01 บาท/กิโลกรัม (กก.) เพียง 5 วันทำการ ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน ราคายางลดลง 17.99 บาท/กก. เหลือ 62.02 บาท/กก. เบื้องต้นพบว่า เกิดจากปัจจัยภายนอกประเทศ ผู้ซื้อในตลาดล่วงหน้ามีการเทขายเพื่อทำกำไร และประเทศจีนผู้ซื้อรายใหญ่ของโลกมีสต็อกยางเพิ่มขึ้น

"ประเด็นนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ห่วงใยเกษตรกรหลังราคายางลดลง จึงสั่งการให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กรมวิชาการเกษตร ร่วมหารือกับกรมการค้าภายใน (คน.) สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบแก่ชาวสวนยางอย่างเร่งด่วน ในวันที่ 9 พฤศจิกายน" นายทองเปลวกล่าว

เล็งกำหนดเพดานราคา-กม.คุม

แหล่งข่าวจากกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า สาเหตุที่ราคายางตกต่ำ เท่าที่ดูการเคลื่อนไหวของราคา จะเกิดช่วงตลาดกลางของรัฐที่รับซื้อหยุดช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ ทำให้ราคาที่เอกชนรับซื้อหน้าโรงงาน ลดลงตามราคาตลาดโลกที่เคลื่อนไหวตามค่าเงินบาทที่แข็งค่า หน่วย

งานรัฐมีการหารือเบื้องต้น อาจมีการกำหนดราคาสูงสุดและต่ำสุด ที่ราคาขายพาราจะขึ้นลงและซื้อขายได้ เหมือนกับหลักคิดของการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นที่มีราคาขลิ้ง และฟลอร์ หากขึ้นลงเกินราคาที่กำหนด อาจใช้กฎหมายของ คน.เข้ามาควบคุม เอาผิดคนซื้อขายได้

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯจะร่วมมือจากกระทรวงพาณิชย์ในการเข้าตรวจสอบสต็อกของผู้ประกอบการรายใหญ่ภายในประเทศ หรือ 5 เลือ่งส่งออก เพื่อหาทางออกในการเจรจากับผู้ประกอบการในการรับซื้อจากเกษตรกรต่อไป เบื้องต้นคงต้องสั่งให้มีการขึ้นทะเบียน พ่อค้า ที่ทำหน้าที่เป็นเทรดเดอร์รายย่อย ที่ทำหน้าที่รวบรวมยางพาราส่งตลาดกลาง เพื่อกินส่วนต่างถือว่าผิดกฎหมาย เพราะกฎหมายกำหนดผู้ใดมีหน้าที่รวบรวมยางพารา ต้องขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร หรือจะซื้อขายยางต้องแจ้งกระทรวงพาณิชย์เท่านั้น

คมนาคมขอ6.15แสนล.งบ'65

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังการประชุมจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ว่า วงเงินคำขอเบื้องต้นของ 8 ส่วนราชการ และ 5 รัฐวิสาหกิจอยู่ที่ประมาณ 6.15 แสนล้านบาท เบื้องต้นได้มอบให้แต่ละหน่วยงานไปจัดลำดับความสำคัญของแต่ละโครงการ โดยให้เน้นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงคมนาคม รวมทั้งต้องเป็นโครงการที่มีความต่อเนื่องเชื่อมต่อกับโครงการที่ดำเนินการมาแล้วก่อนหน้านี้

“สัปดาห์นี้จะเริ่มประชุมเพื่อลงรายละเอียดการเสนอคำขอของงบประมาณที่ละหน่วยงาน ก่อนจะสรุปคำขอของงบประมาณภาพรวมของกระทรวงคมนาคมเสนอให้สำนักงบประมาณพิจารณาในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ต่อไป” นายศักดิ์สยามกล่าว และว่า ได้เน้นย้ำกับทุกหน่วยงานว่าโครงการที่จะเสนอนั้นต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อม ตอบคำถามได้ในทุกเรื่อง โครงการใดไม่พร้อมไม่ควรเสนอมา อยากให้ใช้ประสบการณ์จากการพิจารณาคำขอของงบประมาณปี 2564 ที่เมื่อเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร และโดนตั้ง

คำถาม แต่หน่วยงานกลับตอบไม่ได้จะถูกตัดงบประมาณ และทำให้เสียโอกาสไป

ขยับกรอบใช้งบ64เสร็จเร็วขึ้น

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ในส่วนของงบประมาณปี 2564 ได้ให้ทุกหน่วยกลับไปขยับกรอบเวลาการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564 จากเดิมที่วางไว้ว่าจะต้องแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 เพราะกระทรวงคมนาคมถือเป็นกระทรวงที่ทำให้เม็ดเงินสามารถเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้มาก จึงเร่งรัดให้ทุกโครงการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ล่าสุดแต่ละหน่วยได้ส่งเรื่องขอดำเนินโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ 2564 เสนอมาให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาเกือบครบ 100% แล้ว โดยได้เร่งให้ไปจัดทำร่างเอกสารประกวดราคา (ทีโออาร์) ให้แล้วเสร็จอย่างช้าสุดไม่เกินเดือนมีนาคม 2564 เพื่อเริ่มเปิดประมูล และเริ่มดำเนินโครงการทันที ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2564 ยังคงตั้งเป้าภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ 100%

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า สำหรับภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 อยู่ที่ประมาณ 90% ถือว่าน่าพอใจระดับหนึ่ง เวลานี้เหลือประมาณ 33 สัญญา คาดว่าน่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ครบถ้วนภายในเดือนธันวาคมนี้ อย่างไรก็ตาม สำหรับสาเหตุที่เบิกจ่ายล่าช้าขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากเรื่องที่ไม่สามารถจัดการเองได้ อาทิ โครงการอยู่ในขั้นตอนอุทธรณ์ จึงต้องรอให้เป็นไปตามกระบวนการ

แยม5หน่วยงานของงบสูงสุด

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า คำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม อยู่ที่ 6.15 แสนล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณของหน่วยงานราชการ 4.89 แสนล้านบาท และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 1.26 แสนล้านบาท โดยหน่วยงานที่เสนอขอมาสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรมทางหลวง (ทล.) 3.6 แสนล้านบาท โดยในจำนวนนี้เป็นงบประมาณที่ใช้ดำเนินโครงการนำร่องยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนนประมาณ 8 หมื่นล้านบาท รองลงมา กรมทางหลวงชนบท (ทช.) 7.3 หมื่นล้านบาท, การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 6.7 หมื่นล้านบาท, การรถไฟฟ้านางสงมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 4.7 หมื่นล้านบาท และกรมท่าอากาศยาน

(ทย.) 2.1 หมื่นล้านบาท

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม แจ้งต่อว่า เป็นเรื่องปกติที่แต่ละปีหน่วยงานจะตั้งคำขอของงบประมาณในจำนวนที่ค่อนข้างสูงไว้ก่อน เพื่อให้สำนักงบประมาณพิจารณาปรับลดอีกครั้ง ซึ่งโดยหลักการแล้วสำนักงบประมาณจะพิจารณาจากฐานงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา ทั้งนี้หากได้รับเพิ่มจะเพิ่มจากฐานเดิมประมาณ 2-5% รวมทั้งขึ้นอยู่กับว่าในปีนั้น นโยบายของรัฐบาลต้องการเน้นในด้านใด ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2564 กระทรวงคมนาคม ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2.31 แสนล้านบาท โดยหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบสูงที่สุด 5 หน่วย ทล.ได้รับงบประมาณ 1.26 แสนล้านบาท, ทช.ได้รับ 4.88 หมื่นล้านบาท, รฟท.ได้รับ 1.8 หมื่นล้านบาท, รฟม.ได้รับ 1.5 หมื่นล้านบาท และ ทย.ได้รับ 5.7 พันล้านบาท

ดันเขตลงทุน2หมื่นล.รับปีซีจี

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงได้ประกาศจัดตั้งโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น ไบโ-เซอร์คูลาร์ กรีน คอมเพล็กซ์ ช.ชลบุรี พื้นที่ 725 ไร่ ซึ่งเขตประกอบการด้านเกษตรชีวภาพแห่งแรกของเอเชีย รองรับนโยบายปีซีจี (ไบโอ เซอร์คูลาร์ กรีน) อีโคโนมี ของรัฐบาล ภายในเขตประกอบการ ประกอบด้วย โรงงาน เกษตรแปรรูปปาล์มน้ำมัน ยางพารา และพลังงานทดแทน พร้อมอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อาทิ โรงงานผลิตเยื่อกระดาษจากทะลายปาล์ม ถือเป็นความสำเร็จที่ภาคเอกชนและภาครัฐร่วมกันผลักดันการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย สาขาเกษตรและเทคโนโลชีวภาพ การเชื่อมโยงภาคเกษตรกรรมกับภาคอุตสาหกรรม และเป็นระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเต็มรูปแบบ

“โครงการนี้มีการลงทุนใหม่กว่า 20,000 ล้านบาท เกิดจ้างแรงงานในพื้นที่กว่า 8,000 อัตราภายใน 3 ปี และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปี คาดว่าจะสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรในพื้นที่โดยรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมกว่า 2.5 ล้านไร่ ส่งผลให้ไทยเป็นผู้นำด้านผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิดด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทย

อีสเทิร์นฯ จะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ และเป็นตัวอย่างที่ดีของการต่อยอดอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่อุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น” นายสุริยะกล่าว

เชื่อมโยงแปรรูปเกษตรทั่วประเทศ.

นายสมชาย โภกนุทาภรณ์ ประธานกลุ่มบริษัทไทยอีสเทิร์น กล่าวว่า บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จำกัด ผู้พัฒนาโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น มีการออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรภายในอย่างเกื้อกูลกันเกิดการแลกเปลี่ยนด้านพลังงาน วัสดุ วัสดุเหลือใช้ และกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันอย่างเหมาะสม รองรับพืชเศรษฐกิจต่างๆ อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน พืชพลังงาน อาหาร ผลไม้ พืชสมุนไพร และวัตถุดิบอื่นๆ ทางชีวภาพ ทำให้เกิดการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรทั้งระบบในภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคใต้ตอนบน

“โครงการนี้จะเป็นศูนย์กลางของการสร้างบุคลากรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพขั้นปลายในอนาคต และเป็นไบโอเคมีคัล ฮับ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องสำอาง อาหารจากเกษตรชีวภาพ ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงอยู่ระดับบนของห่วงโซ่การผลิตในอนาคต” นายสมชายกล่าว

พุทธิพงษ์ยันบ.เอ็นทีพร้อมม.ค.นี้

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวถึงความคืบหน้าการควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม

จำกัด (มหาชน) หรือแคท และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นที ว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการคืบหน้าไปมากพอสมควร เพื่อให้เสร็จตามกรอบที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนดคือเดือนมกราคม 2564 โดยเฉพาะเรื่องบัญชีของทั้ง 2 บริษัท เมื่อยินดีเปิดใจและพร้อมแสดงทรัพย์สินและการเงินต่อกันอย่างไม่ปิดบัง ทำให้การทำงานคืบหน้ามากกว่าด้านอื่น ขณะที่ด้านกฎหมาย มีรายละเอียดเรื่องสัญญาและข้อพิพาทจำนวนมากที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าทั้ง 2 บริษัท มีลูกหนี้เจ้าหนี้ หรือเป็นพันธมิตรกับใครบ้าง

นายพุทธิพงษ์กล่าวว่า เรื่องบุคลากรเป็นเรื่องที่น่าหนักใจที่สุด เพราะทั้ง 2 องค์กร มีการทำงานในตำแหน่ง เวลาการทำงาน และเงินเดือนที่ต่างกัน ต้องหาข้อสรุป เพื่อให้พนักงานทำงานภายใต้ระเบียบการทำงานเดียวกัน ยอมรับว่าเมื่อมีตัวอย่างของบางรัฐวิสาหกิจที่ล้มลงและต้องจ้างพนักงานออก ทำให้สภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจตลอดจนพนักงานทั้ง 2 องค์กร ตระหนักถึงความสำคัญในการปรับตัวครั้งนี้ และยอมรับได้ในการปรับบทบาท หน้าที่ และเวลาการทำงานให้เหมือนกัน นอกจากนี้ ยังได้ให้นโยบายด้านการพัฒนาทักษะบุคลากรแก่พนักงานเดิมให้สามารถทำงานภายใต้บทบาทและโครงการใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นให้ได้ โดยต้องให้โอกาสกับคนเดิมที่อยู่ก่อน ประมาณ 1-2 ปี หากท้ายที่สุดไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ เป็นหน้าที่ของเอ็นทีในการหาคนใหม่เข้ามาแทนที่ ยืนยันว่าก่อนการควบรวมไม่มีการจ้างพนักงานออกอย่างแน่นอน

“ต้องการควบรวมให้สำเร็จ ไม่ใช่เพื่อความเท่ แต่เป็นโอกาส ทุกคนเห็นแล้วว่าหาก

ไม่ปรับตัวรัฐวิสาหกิจจะเป็นอย่างไร ส่วนคืบหน้าก็เปอร์เซ็นต์ ขอประเมินอีกครั้งในวันที่ 12 พฤศจิกายนนี้ มั่นใจเสร็จทันตามกำหนดแน่นอน” นายพุทธิพงษ์กล่าว

แต่งตัวลงสนาม5จี-ดาวเทียม

นายพุทธิพงษ์กล่าวว่า เมื่อควบรวมเสร็จแล้ว เอ็นทีจะกลายเป็นบริษัทโทรคมนาคมที่มีศักยภาพในการให้บริการโดยเฉพาะเรื่อง 5จี และดาวเทียม แม้แคทและทีโอทีต่างมีพันธมิตรทำธุรกิจดาวเทียมวงโคจรต่ำแล้วคือ ทีโอทีกับบริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด และแคท กับ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ ภายใต้ชื่อ บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เพราะเมื่อเป็นเอ็นทีแล้ว เอ็นทีต้องเปิดกว้างให้ทุกรายเข้ามาร่วมธุรกิจได้ อาจเป็นต่างชาติ การเป็นพันธมิตรกันก่อนหน้านี้ไม่ได้ยืนยันว่าจะต้องทำธุรกิจร่วมกัน

นายพุทธิพงษ์กล่าวว่า ดาวเทียมวงโคจรต่ำ จะเป็นเทคโนโลยีสำคัญในการส่งเสริมเทคโนโลยี 5จี สำหรับการส่งสัญญาณในพื้นที่ห่างไกล ขณะที่แผนการพัฒนา 5จี ของทีโอทีและแคท ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน หากไม่เร่งลงมือเพื่ออยู่รอด บริการของทั้งแคท และทีโอที จะเปลี่ยนรูปแบบไป เช่น ศูนย์บริการของ 2 บริษัท จะเปลี่ยนโฉมให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5จี และดาวเทียมให้กลุ่มอุตสาหกรรมแทน เป็นต้น และในวันที่ 9 พฤศจิกายน ทีโอทีจะลงนามความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมในการรองรับระบบการสื่อสารต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยี 5จีในอีอีซี

ปรับใหญ่ท่าเรือประมงภูเก็ต

นายมนต์เชียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) เปิดเผยว่าจากนี้ไปอสป.จะเร่งดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบ และสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต พร้อมพัฒนาคุณภาพสัตว์น้ำให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย (Food Safety) ตามนโยบายสำคัญของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ที่ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง และนายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการให้ อสป.เร่งดำเนินการ พร้อมผลักดัน ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตเป็น Phuket Sire Fishery Town หรือเมือง ประมงภูเก็ต (สีเหร์) และเป็นศูนย์กลางด้านการประมงในภูมิภาค รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ที่ยั่งยืนในอนาคต

นอกจากนี้ ยังจะเร่งดำเนินการในเรื่องเร่งด่วนอีก 6 ข้อสำคัญด้วย คือ 1.เร่งเจรจากับผู้เช่าพื้นที่บริเวณด้านหน้าท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ที่หมดสัญญาและกำลังจะหมดสัญญาให้ย้ายทรัพย์สินออกจากพื้นที่ พร้อมประสาน จัดพื้นที่รับรองให้ตามความเหมาะสม 2.เร่งเจรจากับคานเรือเพื่อปรับปรุง ใหม่ 3.รื้อถอนบริเวณด้านหน้าทางเข้าทั้งหมดที่สิ้นสุดสัญญาและไม่มีคน

อยู่อาศัยให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปี 2563

4.ย้ายกลุ่มผู้ประกอบการปลากะตัก 5 ราย โดยให้ไปอยู่ในพื้นที่ที่ได้จัดสรรไว้แล้วจำนวน 10 ไร่ 5.ขอคืนพื้นที่ทั้งหมดกับผู้ประกอบการที่เช่า พื้นที่ภายในท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตทั้งหมดเพื่อมา พัฒนาใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นตลาดค้า สัตว์น้ำครบวงจร โดยผู้เช่าเดิมยังสามารถเข้ามาใช้ ประกอบธุรกิจได้ หลังพัฒนาพื้นที่ใหม่แล้วเสร็จและ 6.ประสานกับกรมเจ้าท่าเพื่อขุดลอกบริเวณหน้าท่าที่ ตื้นเขิน และปรับภูมิทัศน์ให้สภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามแผนที่อสป.จะผลักดันให้ท่าเทียบเรือประมง ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว นานาชาติของประเทศ.

'มัญญา'ลงพื้นที่จังหวัดยะลา หนุนแปรรูปน้ำยางเพื่ออุตสาหกรรม

นางสาวมัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะลงพื้นที่จังหวัดยะลา เยี่ยมชมกระบวนการผลิตแผ่นยางธรรมชาติกรอบกำแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) และการผลิตเสาหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) ของสหกรณ์ ณ สหกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราบ้านถ้ำทะเล จำกัด อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมบูธจัดแสดงสินค้าทางการเกษตรของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และพบปะเกษตรกรรุ่นใหม่ที่จะเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 5 ราย นำโดย นางสาวฮามีดะ สาเมาะ ได้นำผลผลิตทางการเกษตรของตนเองมาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายได้แก่ ผักสด และผลไม้สด ทุเรียน ลองกอง มะละกอ ข้าวโพด มะพร้าว เสาวรส กล้วย กระวาน ตะไคร้ ขอบ มะนาว เป็นต้น

ทั้งนี้ ในพื้นที่จังหวัดยะลามีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน จำนวน 43 ราย รวมทั้งเยี่ยมชมบูธโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ยะลา จำกัด ชุมชุมสหกรณ์การเกษตรยะลา จำกัด ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้ร่วมกันขับเคลื่อนในการเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและกระจายผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์นำสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกมาจัดแสดง ภาย



ได้แนวคิด "Fresh From Farm" รวมทั้งเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ยางพาราของกลุ่มเกษตรกรทำสวนและผลิตภัณฑ์ยางพาราตาชี กิจกรรมฟาร์มตัวอย่าง ตามโครงการพระราชดำริ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

กิจกรรมของสหกรณ์หมู่บ้านจุฬารัตน์พัฒนา 9 จำกัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดยะลา สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา จากนั้น ได้พบปะผู้บริหารจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ที่มารอต้อนรับ ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา สนับสนุน และขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่พี่น้องเกษตรกรนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีอย่างมั่นคงและยั่งยืน มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป และการตลาด รวมทั้งการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยะลาด้วย

"ขอเน้นย้ำเรื่องการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิกให้มากที่สุด สหกรณ์ เป็นของสมาชิกทุกคน เพราะฉะนั้นประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินงานจะต้องย้อนกลับไป

หลาสมาชิกให้มากที่สุด ร่วมกันส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าปลอดภัยและมีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านรายได้ และการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นสิ่งที่สำคัญ โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพทางการเกษตร ได้ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เข้ามาจับบทบาทมากขึ้น สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้เรียนมาบริหารจัดการสหกรณ์ และชุมชนของตนเองต่อไป ด้านการตลาดกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร ได้นำสินค้าของตนเองมาจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม ผู้บริโภคได้สินค้าที่สะอาดปลอดภัย ซึ่งจะเชื่อมโยงกับโครงการเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย จนนำไปสู่แนวทาง "ตลาดนำการผลิต" รวมทั้งโครงการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน เป็นการขับเคลื่อนให้สถาบันเกษตรกรผลิตเสาหลักนำทาง และแผ่นยางกรอบแบร์ริเออร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศให้สูงขึ้นด้วย" รมช. มัญญา กล่าว



○ เดินหน้าโคกหนองนา

ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม เมื่อวันก่อน นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะหัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน รองรับการจัดสรรงบประมาณโครงการ

ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกร ทฤษฎีใหม่ ซึ่งดำเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โลก หนอง นา โมเดล ซึ่งดำเนินการโดยกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการบูรณาการสืบสานพระราชปณิธานและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งพระราชทานโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อน.